

Nếu cho rằng nguồn-gốc nòi-giống chúng ta phát-sinh từ phía Nam nước Trung-Hoa, trong đám dân-tộc mà người Hoa gọi là dân man-di, thì vẫn có thể chấp-nhận được, vì theo khoa-học sinh-vật, nơi này cũng có biển lớn kề bên, thì tất-nhiên đã có các sinh-vật nguyên thủy và kế-tiếp như mọi nơi trên thế-giới qua một tỷ năm trăm triệu năm của lịch-sử sinh-vật trên trái đất.

Để kết-thúc, tài-liệu khoa-học-sinh-vật, ngôn-ngữ-học, nhân-chủng-học, khảo-cổ-học... chúng tỏ rõ rằng nòi-giống chúng ta phát-sinh ngay từ trên đất nước chúng ta đồng-thời với các giống-giống khác trên thế-giới, và những cuộc lai-hóa với các giống-giống khác qua nhiều chục vạn năm của tiền-sử, và lịch-sử cũng đã chi²lăm cho tốt-đẹp và phong-phú thêm mã thôi.

KTS.ĐAO-TRONG-CƯƠNG.

(Tài-liệu tham-khảo: Jean Duché-Histoire du Monde-Samuel Noah Kramer-Le Berceau de la Civilisation-Một số học-giả của Trường Viễn-Đông-Bác-Cổ-E.F.E.O. Lịch-sử Việt-Nam Tập I/-Histoire du Việt Nam L.T.Khôi)

tin văn NEW ORLEANS

Tăng-Cường cho TCKL: AH Bùi Đức Hợp vừa được Streets Dept. tuyên vào làm CE III; như vậy nông-cốt TCKL lưu-vong bây giờ có TCT, một T.Khu và ba T.Ty .

Điền-Khuyết: Hãng Engineering Planning Group đã tuyển-dụng AH Nguyễn Văn Quý để điền-khuyết cho anh Hợp. Đ.Tá Quý và gia-đình từ Michigan đã move về đây để nâng tổng-số AH địa-phưởng lên đến 14 người.

Tân-Tuyên: AH Nguyễn Thanh Lâm, người trẻ tuổi nhất trong nhóm AHCC New Orleans, cũng vừa mới được hãng Eng. Planning Group tuyên làm CE I.

Jobs Openings: AH Trưởng Đình Huân, cô-vân Mỹ tại Phi, viếng New Orleans ngày Aug -6-83, đã nhờ BPT phổ-biên tin USAID đang cần tuyển nhiều kỹ-sư cô-vân, biết nói tiếng Pháp và đã có nhiều năm kinh-nghiệm tại các nước chậm-tiến, lương rất cao và còn có thêm rất nhiều quyền-lợi khác... AH nào muốn ghi danh xin liên-lạc với bạn Lê Thành Trang là người phụ-trách chuyên đôn dùm.

Thi-Cử ĐỒ-Đat: AH Bùi Văn Căn và AH Lê Trọng Bửu đã thi đậu EIT, BPT có lời chia mừng và cầu chúc hai bạn thi đậu luôn PE kỹ tối.

Công-Du Úc-Châu: Trong vòng tháng Oct-83, AH L.T. Trang sẽ đại-diện cho City of New Orleans đi qua Úc để tham-dự Hội-Nghị Thế-Giới về Đường-Sá tại Sydney. Nhân dịp này AH Trang sẽ kéo cả "rồ-mọt" theo để viếng thăm "xứ Kangaroo."

Trong chuyến đi Úc vừa qua với Phái-Đoàn Mỹ tham-dự Hội-Nghị về đường-sá tại Sydney, AH Trang có ghé thăm Anh Chị Lê-Cảnh-Túc và Anh Chị Huỳnh-Thanh-Quân (Ty Dụng-cụ Cần-Thò). Anh Túc hiện làm civil engineer cho Department of Main Roads, New South Wales. Anh Quân làm cho hãng kỹ-sư cô-vân. Ngoài ra, Anh Chị Quân mới mở tiệm tạp-hóa mấy tháng nay, có tương lai lắm. Anh Quân có nhận gởi tiền về Việt-nam, rất mau lẹ. Địa chỉ Anh Quân có trong danh-sách. Anh Chị Quân có làm bữa cơm ngon lành đãi anh chị Trang và Anh Chị Túc. Trên đường về, AH Trang có ghé Melbourne và ở lại nhà Anh Chị Trần-Đặng-Khoa (Khu Kiến-Thiết Đà-Nẵng. Anh Chị Khoa có làm bữa cơm thân-mật, có cả Anh chị Thịnh (GD Trưởng CC), Anh Chị Thiện (ĐỒ-Thành), Anh Chị Anh (Khu KL 5, Mỹ Tho), và Anh Nguyễn Thanh Mai (TCKL). Anh Khoa hiện làm structural engineer cho City of Keilor, anh Thiện cũng làm kỹ-sư cho City gần đó, anh Mai cũng vậy. Anh Thịnh làm civil engineer cho Tiểu-Bang Victoria, Anh Anh làm cho hãng kỹ-sư cô-vân. Tại Sydney cũng như tại Melbourne, lâu ngày các AH gặp nhau kể chuyện vui buồn xưa cũ, hỏi thăm tin-tức các bạn bè đã ra đi hoặc còn ở lại, chuyện nói hoài không hết. Anh em AH bên Úc gởi lời thăm tất cả AH trên thế giới. Anh em AH sang Úc đều được vô Hội Kỹ-Sư Úc (khởi thi) và hành-nghề lại, và có việc làm vũng-vàng. Cuộc sống các AH đã được ổn-định, phần đông đã mua nhà. Các địa chỉ mới của các AH đã được cập nhật trong danh sách, có cả số điện-thoại để dễ liên-lạc.